

ที่



กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน  
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและในกำกับ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน/  
อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ ๐๔๐๕/๐๖๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ส่งเรื่องกรณีศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนัก  
นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทางโมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111 โดยมีผู้ไม่ประสงค์  
ออกนามขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีหนังสือขอความอนุเคราะห์กำชับการปฏิบัติหน้าที่  
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค ๔  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด กรณีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมในการตรวจค้นเพื่อจับกุมเด็กแว้น การอนุญาตให้สื่อมวลชน  
บันทึกภาพขณะจับกุมเด็กแว้นและนำภาพไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมทั้งการจัดห้องสอบสวนที่ไม่เหมาะสม  
กับเด็ก เพื่อทราบเป็นข้อมูล รวมทั้งขอความอนุเคราะห์กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้อง  
กับหลักสิทธิมนุษยชน หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อร้องเรียนด้าน  
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง  
ที่ส่งมาด้วย)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้ว  
จึงขอแจ้งเพื่อทราบเป็นข้อมูลและขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาโปรดกำชับการปฏิบัติงานของ  
เจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือดำเนินการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันนี นนท์ศิริ)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา

กองกลาง

โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๗/๓๘

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@mhesi.go.th